

**Phụ lục 01: BẢNG TỔNG HỢP YÊU CẦU VỀ VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG**  
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song)

Stt	Vị trí việc làm	Chỉ tiêu	Yêu cầu về văn bằng chứng chỉ theo vị trí việc làm	Ghi chú
1	Giáo viên mầm non (Giáo viên mầm non hạng III - Mã số V.07.02.26)	1	a. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên. b. Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non. (Đối với điều kiện tại ý b mục này, thí sinh phải bổ sung trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).	
2	Giáo viên tiểu học (Giáo viên tiểu học hạng III - Mã số V.07.03.29)	17	a. Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học; hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; b. Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học. (Đối với điều kiện tại ý b mục này, thí sinh phải bổ sung trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).	
3	Giáo viên Trung học cơ sở (Giáo viên trung học cơ sở hạng III - Mã số V.07.04.32)	10	a. Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở, hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; b. Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở. (Đối với điều kiện tại ý b mục này, thí sinh phải bổ sung trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).	
4	Kế toán viên trung cấp (Kế toán viên hạng IV, Mã số 06.032)	1	a. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính. b. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác. (Đối với điều kiện tại ý b mục này, thí sinh phải bổ sung trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).	
5	Công nghệ thông tin hạng III (Mã số V.11.06.14)	1	a) Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành đào tạo về công nghệ thông tin hoặc các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin; b) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin". (Đối với điều kiện tại ý b mục này, thí sinh phải bổ sung trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng)	

6	Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III - Mã số V.03.03.08	1	a. Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên ngành, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm; b. Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kèm nghiệm cây trồng. (Đối với điều kiện tại ý b mục này, thí sinh phải bổ sung trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).	
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>31</b>		



**Trung tâm  
DV KT  
NN**

**Kiểm  
nghiệm  
viên cây  
trồng hạng  
III**

1

1